

*** Chính phủ ban hành Chương trình hành động về xây dựng Nghệ An theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị**

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 162/NQ-CP ngày 4/10/2023 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chương trình đề ra mục tiêu đến năm 2030 Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có khả năng ứng phó và thích ứng hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hóa, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hóa xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được bảo đảm vững chắc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được tăng cường.

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai 11 nhiệm vụ, giải pháp.

Bùi Bình

*** Nghệ An: Tổ chức thành công “Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2023” (Techfest Nghe An open 2023)**

Từ ngày 11-13/10/2023, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Trường Đại học

Vinh, trường Đại học Y khoa Vinh và các đơn vị liên quan tổ chức thành công chuỗi sự kiện “Ngày hội Khởi nghiệp ĐMST tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2023” (Techfest Nghe An open năm 2023) với nhiều hoạt động, sự kiện nổi bật.

Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2023: Với chủ đề “Kết nối các nhà sáng lập - Connecting Founders”, Techfest Nghệ An Open 2023 đã chọn ra 10 dự án xuất sắc để trao giải, gồm: 01 Giải nhất, 02 Giải nhì, 04 Giải khuyến khích. Trong đó, top 3 được vào thẳng vòng thẩm định dự án của Quỹ Đầu tư VSV-Nghệ An với lời đề nghị đầu tư lên tới 40.000 USD.

Cuộc thi “Tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo công nghệ làm đẹp - Beauty Tech Startup Talent” năm 2023: Đã có 7 thí sinh và doanh nghiệp xuất sắc nhất được chọn lựa từ 100 thí sinh và doanh nghiệp tham gia. Các thí sinh xuất sắc đã được tham dự vòng thi chung kết toàn quốc diễn ra vào ngày 15/10 tại thành phố Đà Nẵng.

Talkshow “Ứng dụng Blockchain trong chuyển đổi số”: diễn ra chiều ngày 12/10, do Tiến sĩ Đặng Minh Tuấn Viện - Nghiên cứu ứng dụng CMC làm diễn giả. Thông qua talkshow đã cung cấp nhiều thông tin tổng quan về Blockchain và vai trò của blockchain trong chuyển đổi số, như: đảm bảo tính toàn vẹn và tin cậy của dữ liệu số; cơ hội đột phá trong nền kinh tế số... Đồng thời cung cấp các giải pháp khi sử dụng công nghệ blockchain, như: giải pháp phân tích video; giải pháp số hóa, chuyển đổi số của CMC Ati, giải pháp nhận diện gương mặt thông minh; bộ giải pháp xử lý âm thanh;...

Hội thảo “Thúc đẩy liên kết và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung bộ”: Là diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý và các cơ quan quản lý, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp chia sẻ, thảo luận về các giải pháp thúc đẩy liên kết và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung bộ.

Lễ trao giải Sáng tạo Khoa học và Công nghệ, Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng và tôn vinh các nhà khoa học tiêu biểu năm 2023: Đã có 75 công trình sáng tạo khoa học công nghệ được trao giải, gồm: Giải Đặc biệt 1 công trình, giải Nhất 14 công trình, giải Nhì 19 công trình, giải Ba 21 công trình, giải Khuyến khích 20 công trình thuộc các lĩnh vực: Y tế, Công nghiệp, Nông nghiệp, Công nghệ Thông tin, Tiểu thủ công nghiệp, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội. Tổng số tiền thưởng là 2,07 tỷ đồng. Giải Đặc biệt được trao cho công trình “Nghiên cứu, triển khai mô hình đảm bảo chất lượng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An” của GS.TS. Thái Văn Thành và cộng sự (Sở GD&ĐT Nghệ An).

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao giải Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng và tôn vinh 20 nhà khoa học tiêu biểu năm 2023.

Nhóm P.V

*** Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tôn giáo vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An”**

Chiều ngày 7/10, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tôn giáo vào phát triển kinh tế xã hội ở Nghệ An”.

Sau 2 năm triển khai, đề tài đã thực hiện các nội dung: 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tôn giáo ở Nghệ An hiện nay; 2. Nhận diện giá trị văn hóa, đạo đức tôn giáo ở Nghệ An và thực trạng phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tôn giáo trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Nghệ An hiện nay. 3. Vấn đề đặt ra, giải pháp, kiến nghị và một số mô hình lý thuyết nhằm phát

huy giá trị văn hóa, đạo đức tôn giáo trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Nghệ An.

Tại Hội thảo, các chuyên gia cũng đóng góp bổ sung, điều chỉnh làm rõ một số nội dung: Đặc trưng riêng của tôn giáo Nghệ An; phương thức, mô hình tiêu biểu, những cách làm hiệu quả trong phát huy giá trị văn hóa, đạo đức và nguồn lực tôn giáo ở Nghệ An; Những đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội ở Nghệ An trong thời gian cần phù hợp, mang tính khả thi hơn; nội dung 1 cần viết ngắn gọn súc tích, phần giải pháp bổ sung cụ thể hơn cho tôn giáo ở Nghệ An.

Hoàng Anh

*** Hội thảo khoa học “Giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Nghệ An”**

Sáng ngày 7/10, tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Nghệ An hiện nay”.

Đã có 37 bài tham luận của các nhà khoa học, các cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia Hội thảo, tập trung làm rõ các nội dung: Tình hình dân tộc và tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Thực trạng công tác dân tộc, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh; Quan điểm, chủ trương, giải pháp, kiến nghị nhằm giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Tham luận tại Hội thảo, ý kiến của các đại biểu đều khẳng định: vấn đề dân tộc, tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Trên cơ sở làm rõ các đặc trưng riêng về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Nghệ An, các đại biểu cũng đã phân tích, làm rõ thực trạng tôn giáo ở Nghệ An;